

Số: /KH-UBND

Vĩnh Cửu, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH
Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2024, Chương trình số 90-CTr/BCĐ ngày 30/01/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh về chương trình công tác năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 12/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024;

UBND huyện Vĩnh Cửu xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về dân chủ, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực hiện thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế vững chắc; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2024.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phù hợp với luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022; Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và các văn bản khác hướng dẫn thi hành Luật khi được ban hành.

2. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Tiếp tục thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại với nhân dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1031-QĐ/TU ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 12-QĐi/TU ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 728, 729 ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp ở địa phương trong tỉnh với nhân dân; về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quy chế giám sát và phản biện xã hội.

4. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021-2025; thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai, hướng dẫn cơ sở thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra năm 2024: Trên 80% cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

5. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống chính quyền các cấp gắn với công tác dân vận chính quyền; công khai, minh

bach trong hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả dân chủ ở cơ sở.

6. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc triển khai, chỉ đạo cũng như hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ NĂM 2024

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn huyện.

- Giao Phòng Tư pháp, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đa dạng hình thức phổ biến Luật tới đoàn viên, hội viên và nhân dân hiệu quả như: Phát động cuộc thi tìm hiểu nội dung Luật; in tờ gấp, tài liệu hỏi - đáp phát cho cơ sở... *(thời gian thực hiện thường xuyên)*.

- Giao Phòng Nội vụ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; kịp thời báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để đồng bộ với nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở *(thời gian thực hiện trong quý II/2024)*.

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát nội dung Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh, kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung phù hợp với Luật Đất đai sửa đổi và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở *(Thời gian thực hiện trong quý II/2024)*.

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/06/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ và tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; quan tâm giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

- Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước;

- Triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hoạt động gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của nhân dân; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của nhân dân để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng và ban hành các chính sách mới góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện;

- Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai những nội dung đề cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết theo đúng quy định;

- Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2. Phát huy dân chủ ở cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật ở các loại hình cơ sở.

- Tiếp tục triển khai, thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các quy định, quy chế phù hợp với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và tình hình thực tế; chính quyền các cấp thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện có hiệu quả dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là thực hiện dân chủ trong công tác quy hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn huyện.

a) Giao Phòng Nội vụ:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật (*thời gian thực hiện trong năm 2024*).

Tham mưu UBND huyện triển khai mô hình “ Chính quyền thân thiện” xã, thị trấn, đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cơ sở từ “ Mệnh lệnh hành chính” sang tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân, “ Phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục” (*thời gian thực hiện trong quý II/2024*).

b) Giao Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư phù hợp với

Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật.

c) Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động huyện tham mưu UBND huyện xây dựng quy chế mẫu thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Doanh nghiệp (*thời gian thực hiện trong quý II/2024*).

d) Giao các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở và các quy định, quy chế trong nội bộ (*thời gian thực hiện trong quý II/2024*).

đ) Đề nghị Liên đoàn lao động huyện hướng dẫn các cấp công Đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở (*thời gian thực hiện trong quý III/2024*).

3. Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là các lĩnh vực, địa bàn chất lượng cao. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng các điển hình thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

a) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với hướng dẫn cho cơ sở nâng cao hiệu quả chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là ở các lĩnh vực, địa bàn chất lượng chưa cao. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng việc đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ ở cơ sở hàng năm theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện đề ra “Hàng năm trên 80% cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

b) Giao Phòng Nội vụ:

Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, tổng hợp hồ sơ và thực hiện quy định thẩm định hồ sơ xét khen thưởng nhân dịp sơ, tổng kết công tác dân chủ ở cơ sở.

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu đề xuất bố trí nguồn kinh phí cho công tác thi đua, khen thưởng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện theo quy định.

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát huy dân chủ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện nghiêm túc các nội dung phải công khai để nhân dân biết, nhân dân bàn, nhân dân tham gia ý kiến, quyết định và giám sát theo quy định, đặc biệt là những vấn đề có tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở.

d) Các cấp, các ngành phối hợp giải quyết dứt điểm, thư khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, phẩm chất năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; thực thi công vụ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, thời gian. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó chú trọng rà soát, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

đ) Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ công chức, viên chức thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã.

e) Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính gắn với kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, ban ngành, UBND huyện và cấp xã, thực hiện công tác kiểm tra đột xuất về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

g) UBND huyện, các xã, thị trấn Vĩnh An chủ trì phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân và lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền, phát huy vai trò chủ thể của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn Vĩnh An căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dân chủ cơ sở sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về UBND huyện (*qua Phòng Nội vụ huyện*) theo quy định.

2. Giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, tham mưu UBND huyện kiểm tra việc tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở theo kế hoạch này; định kỳ tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện dân chủ cơ sở về Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy theo quy định.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện trong tháng 4/2024. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết. Định kỳ 06

tháng (trước ngày 05/5/2024) và cuối năm (trước ngày 05/11/2024) tổ chức kiểm điểm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ huyện) để theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT.HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- BCĐ QCDC huyện;
- Ban Dân vận Huyện ủy ;
- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn Vĩnh An;
- C, PVP. HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT,THVX(PNV).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Phương